

# รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี**

**โครงการที่ 1: โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ**

**กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**ตัวชี้วัด: จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ (17 แห่ง)**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานพยาบาล เพื่อดูแล รักษาสุขภาพของประชาชนในทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้มีการนำระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาพของชุมชนและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนตนเอง และพัฒนาฐานข้อมูลภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลและเปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน **จำนวน 26 แห่ง** ดังนี้

พื้นที่	ชื่อโครงการ	จำนวน
พื้นที่ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	4 แห่ง
	จังหวัดลำปาง	3 แห่ง
	จังหวัดน่าน	2 แห่ง
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	4 แห่ง
	จังหวัดอุดรธานี	2 แห่ง
	จังหวัดสกลนคร	3 แห่ง
พื้นที่ภาคกลาง	จังหวัดกาญจนบุรี	2 แห่ง
	จังหวัดชัยภูมิ	2 แห่ง
	จังหวัดสระบุรี	2 แห่ง
พื้นที่ภาคใต้	จังหวัดสงขลา	1 แห่ง
	จังหวัดนราธิวาส	1 แห่ง
	จังหวัดปัตตานี	1 แห่ง

19

**ผลการดำเนินงาน**  
(ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ตรวจเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพแก่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลพระราชทาน ครูพยาบาล และเครือข่าย จำนวน 26 แห่ง และรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสถานพยาบาลพระราชทาน จำนวน 3 ครั้ง
- จัดประชุมคณะทำงานรับรองคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลพระราชทาน เพื่อพิจารณาการรับรองคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลพระราชทานตามเกณฑ์คุณภาพ จำนวนสถานพยาบาลพระราชทาน ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดปี 2566 ทั้งสิ้น 10 แห่ง นับสะสมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อีก 12 แห่ง รวมเป็น 22 แห่ง
- จัดงานมหกรรมคุณภาพสถานพยาบาลพระราชทาน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานพยาบาลพระราชทานแต่ละแห่ง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ โดยองค์การบริหารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สถานพยาบาลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์สถานพยาบาลพระราชทาน ปี 2561 - 2565 และจัดทำยุทธศาสตร์สถานพยาบาลพระราชทานฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานโครงการสถานพยาบาลพระราชทาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลพระราชทาน ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาศักยภาพในการให้บริการและดำเนินงานของครูพยาบาลเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลพระราชทาน และเครือข่ายที่เลือก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 คน

**ผลงานตามตัวชี้วัด:**  
จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ **22 แห่ง**

<https://drive.google.com/file/d/18YrelbsfkQ3ILTb-CKL2TfX9Zte82HPt/view>